



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง โครงการศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่ คณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแผนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงออกประกาศเรื่อง โครงการศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากงบประมาณรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวน ๑๒ โครงการ

เพื่อให้โครงการศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศชื่อโครงการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบดังนี้

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับ	ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
๑	การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพืชวงศ์ขมิ้นชันสมุนไพรเชิงพาณิชย์ ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี สิงห์พันธ์	๗,๐๐๐
๒	การรวบรวมพืชวงศ์ขมิ้นในพื้นที่ป่าชุมชน อำเภอเขาค้อ เพื่อการอนุรักษ์ และการขยายพันธุ์ในสภาพแปลงปลูกและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี สิงห์พันธ์	๗,๐๐๐
๓	การอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการอนุรักษ์ ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี สิงห์พันธ์	๗,๐๐๐

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ	ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
๑	ความหลากหลายชนิดของสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านห้วยนา ตำบลปุงคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้รับผิดชอบ อาจารย์อัสระ ตั้งสุวรรณ	๗,๐๐๐
๒	โครงการจัดทำฐานข้อมูลและเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ดร.เสาวภา ชุมณี	๗,๐๐๐

คณะครุศาสตร์

ลำดับ	ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
๑	โครงการสำรวจพืชสมุนไพรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ ดร.อาทิตยา ขาวพราย	๗,๐๐๐

คณะวิทยาการจัดการ

	ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
๑	โครงการเพาะกล้าไทรยว อพ.สธ. (ยุวพฤกษศาสตร์ ยุวมัคคุเทศก์ ยุวพิราบขาว) เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ปยุตพรিকা สุคนธสิงห์	๗,๐๐๐

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๑	การจัดทำฐานข้อมูลและการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ ส้มโอท่าช้อย จังหวัดพิจิตร เพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ผู้รับผิดชอบ ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐิกุล แก้วงาม ๒. อาจารย์ ดร.ธิดารักษ์ ลือชา	๗,๐๐๐
๒	อนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกพืชท้องถิ่นในพื้นที่หมู่ ๑ - ๑๓ ต.บ้านโพน อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ผู้รับผิดชอบ ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐิกุล แก้วงาม ๒. อาจารย์ ดร.ธิดารักษ์ ลือชา	๗,๐๐๐
๓	พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในสถานศึกษาเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่นใน ต.บ้านโพน อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ผู้รับผิดชอบ ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐิกุล แก้วงาม ๒. อาจารย์ ดร.ธิดารักษ์ ลือชา	๗,๐๐๐

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ลำดับ	ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
๑	โครงการสำรวจปราชญ์พื้นบ้านด้านภูมิปัญญาพืชสมุนไพร ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทิมา มีเปี่ยม	๗,๐๐๐

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลำดับ	ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
๑	ศึกษาดูงานโครงการ อพ.สธ. ประจำปี ๒๕๖๕ ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัน เพชรหมี่	๑๓,๐๐๐

อนึ่ง การดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให้ผู้รับผิดชอบและหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้

๑. ประเมินความสำเร็จของการบูรณาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการเรียนการสอนและการวิจัย และนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยระบุผลการประเมินให้ชัดเจน

๒. ประเมินผลกระทบและติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พร้อมรายงานผลการประเมินต่อมหาวิทยาลัย

๓. พัฒนาความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ และเผยแพร่สู่สาธารณชน

๔. เมื่อสิ้นสุดโครงการผู้รับผิดชอบโครงการต้องสรุปเล่มรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๓ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลโครงการ จำนวน ๑ แผ่น ตามรูปแบบที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด ภายใน ๓๐ วัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข)
อธิการบดี